

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
NĂM HỌC 2024 - 2025

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; giáo dục tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối lãnh đạo, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước về tinh thần quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang và nhân dân ta, hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Sáng ngày 21/12/2024, trường THPT Triệu Quang Phục long trọng tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng & An ninh năm học 2024 – 2025. Hội thao là hoạt động sinh hoạt tập thể có ý nghĩa sâu rộng vừa để ôn lại truyền thống Quốc phòng An ninh, vừa là dịp để giáo dục, bồi đắp cho các em học sinh lòng yêu nước. Từ đó, các em có nhận thức và hành động đúng đắn trong học tập và cuộc sống.



Hội thao giáo dục quốc phòng & an ninh trường THPT Triệu Quang Phục

Tham dự Hội thao có đồng chí Đỗ Xuân Vượng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban lãnh đạo nhà trường, cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh của trường THPT Triệu Quang Phục.

Mở đầu hội thao là chương trình văn nghệ với các tiết mục hát, múa, biểu diễn võ thuật đặc sắc đến từ các thầy, cô giáo; câu lạc bộ văn nghệ và các em học sinh nhà trường. Các tiết mục văn nghệ vừa sâu lắng, vừa hào hùng, rộn ràng đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía các thầy, cô giáo cũng như các em học sinh trong trường.

Ngay từ tiết mục mở màn “*Năm anh em trên một chiếc xe tăng*” của nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác đã được tốp ca nam nữ gồm các cô giáo Nguyễn Hoàng Hà, Mai Thu Huyền, Lê Thị Dinh và các thầy giáo Vũ Văn Dũng, Đỗ Văn Điền biểu diễn đã mang lại cho hội thao không khí sôi nổi, hào hùng, anh dũng và nhận được rất nhiều tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ phía các thầy, cô giáo và đặc biệt là từ phía các em học sinh.



Tiết mục “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” do các thầy giáo, cô giáo trường THPT Triệu Quang Phục biểu diễn

Sau đó là tiết mục hát múa “*Bác đang cùng chúng cháu hành quân*” – sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do các em học sinh trong câu lạc bộ văn nghệ của trường dàn dựng và biểu diễn cũng rất ấn tượng. Bài hát múa đã thể hiện niềm tin và quyết tâm của người chiến sĩ quyết biến đau thương thành sức mạnh trên đường đi chiến đấu thông qua giai điệu, tiết tấu, lời ca của một hành khúc hùng tráng.



Tiết mục hát múa “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của câu lạc bộ văn nghệ

Tiết mục song ca “*Tiếng đàn Ta Lư*” của nhạc sĩ Huy Thục được hai em Hà Vi và Lan Phương đến từ lớp 11H thể hiện đã một lần nữa tái hiện lại niềm vui của bà con Vân Kiều nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vui mừng, phấn khởi mừng chiến thắng của quân dân ta.



Song ca “Tiếng đàn Ta Lư” do em Hà Vi và Lan Phương thể hiện

Màn biểu diễn võ thuật của các em học sinh cũng đã góp phần tạo lên sự hứng khởi cho hội thao năm nay. Các em học sinh Triệu Quang Phục không chỉ chăm chỉ học tập mà còn rất tích cực trong các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện võ học để có thể xung kích trên mọi lĩnh vực.





Hình ảnh các em học sinh biểu diễn võ thuật

Nội dung chính của hội thao là phân biểu diễn “Đội ngũ rừng người không có súng” do các em học sinh đến từ các khối lớp thực hiện.



Hình ảnh phân biểu diễn đội ngũ đến từ các em học sinh các lớp



Hình ảnh phân biểu diễn đội ngũ đến từ các em học sinh các lớp

Và cuộc thi “Tháo lắp súng tiểu liên AK” cho các em học sinh khối 11. Đây là nội dung được các em học sinh mong đợi nhất trong hội thao hàng năm. Các em học sinh toàn trường luôn rất háo hức và cổ vũ nhiệt tình cho các bạn tham dự thi. Cuộc thi diễn ra với 2 vòng thi: vòng sơ loại và vòng chung kết. Vòng sơ loại gồm 4 đợt thi, mỗi đợt thi gồm 5 em học sinh - tiêu biểu đến từ các lớp của khối 11. Sau 4 đợt thi, Ban giám khảo gồm cô Đào Thị Thứ, thầy Lê Xuân Tuyên, thầy Nguyễn Văn Quân và thư kí cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã tổng hợp chọn ra 5 em học sinh tháo lắp súng nhanh nhất để tham gia tranh tài ở vòng chung kết.



Hình ảnh các em tham gia thi tháo lắp súng tiểu liên AK

Kết quả chung cuộc: Em Trịnh Hoàng Hiếu lớp 11B giành giải nhất; 2 em Hoàng Quốc Hùng lớp 11A và Trần Nguyễn Khánh Vân lớp 11B giành giải nhì; 2 em Lê Mai Trang lớp 11A và Trịnh Thị Hồng Nhung lớp 11A giành giải ba.



Thầy Đỗ Xuân Vương - Hiệu trưởng nhà trường trao giải nhất cho em Trịnh Hoàng Hiếu



Cô Nguyễn Thị Phúc – Phó hiệu trưởng trao giải nhì cho em Quốc Hùng và Khánh Vân



Cô Nguyễn Thị Phúc – Phó hiệu trưởng trao giải ba cho em Mai Trang và Hồng Nhung

Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2024 – 2025 đã khép lại trong không khí hân hoan, phấn khởi với phần trao giải thưởng từ phía BGH nhà trường cho các em học sinh đạt giải. Hội thao lần này đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh, nâng cao trình độ nhận thức và trách nhiệm cho học sinh về 2 nhiệm vụ chiến lược đó là: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Qua hội thao nhằm đánh giá thực chất, khách quan kết quả GDQP - AN, kiểm tra kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực, thể dục thể thao cho các em học sinh trong toàn trường. Đồng thời vun đắp cho các em lòng tự hào, tình yêu tổ quốc, luôn sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Ảnh: Trần Thị Thu Hương & Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc Ánh.